

## TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU THÁNG 1/2022: CÔ GIÁO PHAN THÙY DƯƠNG – TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Mọi người thường hay ví người thầy giáo như người lái đò chở khách sang sông. Khách lên bờ có mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi trông theo. Tôi lại nghĩ khác. Trên bến sông đời, lũ khách có thể chẳng mấy ai nhớ đến người lái đò nhưng trên bến sông tri thức thì con người dễ mấy ai quên, bởi lẽ những tri thức do người thầy giáo mang lại cho học sinh sẽ trở thành hành trang để các em mang theo suốt cả cuộc đời mình. Các em sẽ không quên hình ảnh người thầy, bởi lẽ, người thầy giáo không chỉ đơn thuần là người truyền đạt tri thức, trí tuệ mà còn đem đến cho học sinh những niềm vui, tình thương yêu và kỹ năng sống. Thử hỏi có nghề nghiệp nào vinh dự, tự hào, hạnh phúc như nghề dạy học không? Tại ngôi trường THCS Lê Quý Đôn, chúng tôi có một người đồng nghiệp không trực tiếp đứng lớp giảng dạy nhưng luôn lo lắng mọi việc một cách âm thầm và chu toàn nhất cho sự phát triển của nhà trường – cô giáo Phan



Thùy Dương – Tổng phụ trách Đội.

Trong tháng 1, cô giáo Thùy Dương đã có những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ:

- Phối hợp cùng Ban giám hiệu, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức thành công hội thi “Học sinh thanh lịch năm học 2021 – 2022” của trường THCS Lê Quý Đôn.

- Phối hợp cùng Ban giám hiệu tổ chức thành công chương trình khen thưởng gương học sinh tiêu biểu học kỳ I và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

- Phối hợp tốt với bộ phận Đoàn – Đội thực hiện việc kiểm tra nề nếp học tập của các chi đội và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

- Triển khai, đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai”.

- Lập và triển khai kế hoạch viết thư UPU lần thứ 51 cho các Chi Đội.

Cô giáo Thùy Dương luôn nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc được giao. Bên cạnh đó, cô Thùy Dương còn luôn quan tâm, hỗ trợ đồng nghiệp hết mình, càng không ngại ngần học hỏi và chia sẻ với đồng nghiệp những kinh nghiệm của bản thân. Đó là đức tính đáng quý mà có lẽ mỗi chúng ta đều cần học tập ở cô giáo Thùy Dương: Khiêm tốn, cẩn thận và trách nhiệm!



**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**